



ปีที่ 41 ฉบับที่ 34 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

## ครุศาสตร์ มองไกลจัดสัมมนา “การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Tablet”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Tablet” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) ทุกชั้นปี พร้อมทั้งศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.30 – 16.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ถึง การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทุกชั้นปี รวมถึงศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปมีความรู้เรื่อง “การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Tablet” เพื่อมีแนวทางในการ ประยุกต์ในที่ประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ ทำให้ได้ขอสรุปที่เป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ “Tablet” เพราะหาก ให้ผู้เรียนสามารถใช้ “แท็บเล็ต” ในการเรียนที่หลากหลายรูปแบบนั้น ผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญก็คือ “ครู” ที่จะ เป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้เรียนได้บรรลุสู่เป้าหมายที่เกิดประโยชน์สูงสุด

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร์ ที่จะฝึกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของ หลักสูตรได้ปฏิบัติจริง และเหตุที่เลือกสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ Tablet” ในครั้งนี้ เพื่อรองรับนโยบายการแจก “แท็บเล็ต” ของรัฐบาลให้แก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม โครงการ “One Tablet PC per Child” ถือเป็นภารกิจใหม่ของการศึกษาไทยในการเข้าถึงการปรับใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

จึงเรียนเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.30-16.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## พระบรมธาตุเจดีย์สุ่มรดกโลก

อุดม ทิพย์รักษ์

ใครจะไปนึกว่า องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งมีพื้นที่ทั้งวัดแค่ 25 ไร่เศษ มีแนวโน้มสูงที่จะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ผมได้ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 เริ่มตั้งแต่จังหวัดจะนำเสนอการขึ้นมรดกโลกเป็น 2 แนวทางคือ นำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีมรดกโลกโดยเอกเทศ กับแนวทางที่สองคือ เสนอร่วมกับเส้นทางวัฒนธรรมศรีวิชัย(ไชยา – นครศรีธรรมราช – สทิงพระ – ไทรบุรี)... จนกระทั่งวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในนามของประเทศไทยเสนอต่อ UNESCO เพื่อพิจารณาประกาศให้เป็นมรดกโลก ตามแนวทางแรก

จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ระยะเวลาร่วม 3 ปีเศษ ต่อจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของจังหวัดที่จะต้องจัดทำรายละเอียด Domination List เสนอต่อศูนย์มรดกโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ ไทยก็เคยเสนอขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมไว้ก่อนแล้ว 2 แห่ง คือ กลุ่มป่าแก่งกระจาน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และ เส้นทางวัฒนธรรมกลุ่มปราสาทพิมาย-เมืองต่ำ-พนมรุ้ง ซึ่งทั้ง 2 แห่งถูกนำเสนอเข้าอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมาตั้งแต่ปี 2547 หรือเมื่อ 8 ปีที่แล้ว แต่ตามกฎหมายของศูนย์มรดกโลกนั้น หากเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้ว จะมีเวลา 10 ปีในการที่ประเทศนั้นๆ ต้องจัดทำแฟ้มข้อมูล ขั้นตอนสุดท้าย เสนอให้พิจารณาด้วย (มติชนรายวัน 18 มิ.ย. 2555) นั้นแสดงว่าตอนนี้ไทยมีบัญชีเบื้องต้นนับรวมกับพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากกรม. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม แล้ว รวมเป็น 3 แหล่งด้วยกัน จึงอยู่ที่ว่า แหล่งไหนจะจัดทำรายละเอียดดังกล่าวเสนอได้ตามระยะเวลาภายใน 10 ปี

ดูจากพักเที่ยง มหาชัยสาร ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ทีมบก. ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คุณศิริวรรณ จุลทับ คุณณัชฌา นนทโชติ และคุณก้องภพ ปรีชาชาญ บอกว่าทันทีที่กรม.มีมติเสนอพระธาตุฯ เป็นมรดกโลก คนที่ได้รับการกล่าวขวัญถึง (เนื้อหอม) มากที่สุดคือท่านอธิการบดี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน ที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะจัดทำรายละเอียดนำเสนอให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยศักยภาพแล้วผมเชื่อว่าท่านอธิการบดีสามารถทำได้ เพราะในเริ่มแรกของการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เริ่มเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ ๆ เราขอจัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอยู่ในกลุ่มที่เน้นการผลิตบัณฑิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามความถนัดเดิม

เรามีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นฐานของการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัด เรามีการสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชมาแล้ว 6 ครั้ง เรามีคนเก่งที่เป็นกำลังหลักด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมให้กับมหาวิทยาลัยและจังหวัดหลายท่าน อาทิ อาจารย์วิเชียร ณ นคร อ.สมพุท ธูเรน ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว รศ.ปรีชา นุ่นสุข ผศ.ประหยัด เกษม รศ.วิมล คำศรี ผศ.แอบ ชามทอง ผศ.จันทรา ทองสมัคร อาจารย์จิณ ฉิมพงษ์ ผศ.จักรรัช ธีระกุล และอีกหลาย ๆ ท่าน แต่บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิกและสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช (วค.) มาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และเด่นดังจวบปัจจุบันนี้

พระบรมธาตุเจดีย์สุ่มรดกโลก (ต่อจากหน้า 2)

ก็ประกอบด้วย หัวหนึ่ง กลางสาม ท้ายหนึ่ง ดังนี้คือ **วิเชียร ชวน ประหยัด ฉัตร ปรีชา** กลอนหานี้ได้ข้อมูลจาก คุณอำนวย ทองทะวัย ผู้ที่เคยร่ำเรียน เคยทำงานร่วมกับอาจารย์ทั้ง 5 ท่านมาด้วยความใกล้ชิด

ประเด็นสำคัญในตอนนี่คือการนำเสนอข้อมูลอย่างฉับไวไม่ล่าช้า *ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556* เพื่อให้ศูนย์มรดกโลก ส่งไม้ต่อไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้โหวตเห็นชอบในปี 2557(มติชนรายวัน 18 มิ.ย. 2555) ตอนนี่ทราบว่าจะจังหวัดกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบนอกวัดมอญให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีศิลปากรที่ 14 เป็นผู้รับผิดชอบ ในรายละเอียด Domination List ที่จะเสนอต่อศูนย์มรดกโลก นั้นเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดย ท่านอธิการบดี ซึ่งท่านบอกว่าจะรีบดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปีนี้แหละ ตามสำนวนไทยที่ว่า จะดีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆ

จำได้ว่าตอนโอนมาอยู่ราชภัฏใหม่ๆเรามีโครงการทำผลงานทางวิชาการที่เรียกว่า **สามเกลอ** ซึ่งตอนนั้นให้ส่งผลงานแค่ 2 ชิ้น ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี เรามี ผศ.เพิ่มขึ้นราว 40 ท่าน นับเป็นการสร้างศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยอย่างมหาศาล และมีการมอบโล่ให้กับผู้ผ่านผลงานเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในที่ประชุมฯเรื่อยๆ ผมเองไม่เคยได้รับโล่ แต่เคยได้อ่านของคนที่เขาได้รับ จารึกว่า *วิริยานุสรณ์แห่งชีวิต มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต หวันเหลี่ยม เพราะศรัทธาอาชีพครู รู้หน้าที่เสริมสร้างศิษย์ สำนึกดีมีคุณค่า เกียรติยศและศักดิ์ศรีจึงมีมา เป็นวิริยานุสรณ์แห่งชีวิต ขอให้จำเริญ ด้วยอิทธิบาทธรรม ไว้เป็นกำลัง สร้างบัณฑิต สืบไป (16 ก.ย. 52)* นี่ก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงด้านการผลิตบัณฑิตที่มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผศ.มากที่สุด ส่วนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมก็เช่นกัน ถ้าเอกสารที่ทำส่งและแปลเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดครบถ้วน ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจสอดคล้องกับสภาพบริบทที่มีอยู่ และการปรับปรุงเสริมแต่ง แล้วไปด้วยกันได้ ก็น่าที่ชาวไทย โดยเฉพาะชาวนครฯจะได้ร่วมกันฉลองการประกาศเป็นมรดกโลกของพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในระยะอันใกล้นี้แน่นอน นี่ก็เป็นผลงานในด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมอันสูงสุดที่สถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้กระทำไว้ ในสมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี

การขึ้นทะเบียนมรดกโลกในครั้งนี่จะต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นความภูมิใจอย่างสุดซึ้ง ทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนทำให้พระบรมธาตุเจดีย์กลายเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติได้นั้น สมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน If I were an university council I will give Philosophy Honorary admiration to Mr. Chatchai Sukrakan. However I think that he doesn't mind about this.

คนทำดีย่อมรู้สึกสุขใจ ในขณะที่ทำดี แม้ไม่มีใครทราบใครเห็นก็ตาม ดังพระบรมราโชวาท... “การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506 (<http://www.cca.chula.ac.th/protocol/graduate-chulalongkom.html>)



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พด.เที่ยงประจำวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

เริ่มแล้ววันนี้สำหรับการจัดอบรมเรื่อง “การพัฒนานักวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ” ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเคียงศิริ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสงวงดี เป็นวิทยากร งานนี้มียอดผู้เข้าร่วมถล่มทลายเกินความคาดหมายถึง 130 คน จากที่เจ้าภาพตั้งไว้แค่ 50 คน แต่เมื่อมาอ่านประวัติวิทยากรดู จึงหายสงสัยว่าทำไมถึงมีผู้สนใจเข้าร่วมกันคับคั่ง

ว่าแล้วเรามาทำความรู้จักวิทยากรคนเก่งกัน รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสงวงดี ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สาขาวิจัยประชากรและสังคม ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล Cert. Operation & Action Research, East-West Center Population Institute, University of Hawaii at Manoa M.A. (Sociology) The University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A. Ph.D. (Sociology) The University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.

สำหรับประวัติการทำงานนักวิจัย intern ที่ East-West Center Population Institute, University of Hawaii at Manoa พ.ศ. 2531 ที่ปรึกษาในการใช้สถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง ที่ องค์การ Population Service International ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) พ.ศ. 2546-2547 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้กับนักวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ (พม่า) นักวิจัยและอาจารย์ ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์พิเศษเป็นอาจารย์ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นักวิจัยในกลุ่มศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรและการใช้ที่ดินโดยข้อมูลต่อเนื่องระยะยาว ร่วมกับ Carolina Population Center, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, U.S.A. มีความเชี่ยวชาญในระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ นับเป็นโอกาสดียิ่งที่บุคลากรของเราจะได้พบกับวิทยากรที่มีฝีมือและมีชื่อเสียงระดับประเทศ ท่านที่ลงชื่อไว้แล้วไม่ควรพลาดสักวันเดียว

ปิดท้ายพด.เที่ยงด้วยคำสอนของท่าน วชิรเมธี “ทำไมมักเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจอยู่เสมอ” ผู้รับบอกว่า ศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะ กองขยะดูดี ๆ ยังมีศิลป์ ดังนั้น ในสิ่งที่คุณไม่ชอบ ย่อมมีแง่มุมที่คุณชอบอย่างแน่นอน มองอย่างพินิจจะพบว่า “ในดีมีเสีย ในเสียมีดี” สวัสดิ์ดีจะ